

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

---

**Tình hình chung**

Tình hình trẻ em năm 2023 có nhiều biến động, vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ em đang trở thành chủ đề được toàn xã hội quan tâm. Chỉ trong tháng 9 và tháng 10 năm 2023, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm gây ra những hậu quả đáng tiếc đã xảy ra. Nghèo đa chiều đối với trẻ em vẫn còn là thách thức lâu dài, đặc biệt ở một số nhóm trẻ như trẻ em dân tộc thiểu số hoặc trẻ em hiện đang sống ở các khu vực nông thôn và miền núi. Song song với vấn đề suy dinh dưỡng thấp còi và thiếu vi chất ở trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, Việt Nam cũng đang gặp phải vấn đề đáng báo động về xu hướng trẻ thừa cân, béo phì.

Tình hình trẻ em bị bạo lực vẫn là một vấn đề phổ biến. Theo số liệu báo cáo của Bộ Công an, 11 tháng năm 2023 cả nước phát hiện 2.063 vụ xâm hại trẻ em, xâm hại 2.192 trẻ em, tăng 12,5% số vụ so với cùng kỳ năm 2022 (trong đó xâm hại tình dục trẻ em là 1.677 vụ, xâm hại 1.747 trẻ em, chiếm 81,2%).

Luật Phòng chống bạo lực gia đình có hiệu lực từ tháng 7 năm 2023 và Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2023-NĐ-CP ngày 01/11/2023 quy định chi tiết một số điều về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Đây cũng là cơ sở để tăng cường nhận thức và vai trò của gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực trẻ em tại gia đình.

Các vụ việc sử dụng không gian mạng để xâm hại trẻ em có xu hướng gia tăng và tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp (phát hiện 295 vụ chiếm 14,3%). Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính Phủ về bảo mật thông tin cá nhân là một trong những bước tiến lớn nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội và nhận thức của người dân về bảo mật thông tin của trẻ và gia đình. Tuy nhiên, việc tuyên truyền và phổ biến nội dung nghị định để thực hiện trong đời sống xã hội còn nhiều hạn chế.

Một trong những vấn đề mới nổi hiện nay là việc trẻ em sử dụng thuốc lá điện tử đang gia tăng nhanh chóng dù sản phẩm này chưa được phép lưu hành ở Việt Nam. Các sản phẩm này được thiết kế bằng các bao bì và nhãn mác gây hiểu nhầm: hộp kẹo, hộp sữa, hộp đồ chơi, ... khiến cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ khó nhận biết và kiểm soát việc sử dụng của trẻ.

Trong bối cảnh tình hình mới, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và cơ sở Hội tại địa phương cũng có nhiều nỗ lực trong công tác trẻ em và đạt được những kết quả đáng khích lệ trong năm 2023

## **I. Kết quả triển khai công tác trẻ em năm 2023**

Trong năm 2023, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tập trung tổ chức thành công Đại hội Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 và Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; ban hành Chiến lược phát triển Hội đến năm 2035 đồng thời tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động, chương trình, dự án đối với các nhóm trẻ em đa dạng khác nhau trong đó một số chương trình dự án tập trung vào các nhóm đối tượng yếu thế như trẻ em khuyết tật, trẻ em bị suy dinh dưỡng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trong năm 2023 đẩy mạnh việc thực hiện quyền trẻ em tại các địa phương có Hội.

### ***1. Thực hiện nhiệm vụ được giao trong Luật Trẻ em***

*1.1. Tổ chức việc kết nối, thu thập thông tin, kiến nghị của các tổ chức xã hội và của trẻ em chuyển đến các cơ quan nhà nước để góp ý, tư vấn cho việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về quyền trẻ em.*

Năm 2023, Hội tiếp tục thực hiện việc kết nối, thu thập thông tin từ các tổ chức và trẻ em đồng thời tổ chức khảo sát, nghiên cứu trên cơ sở bằng chứng đó góp ý, tư vấn việc xây dựng các chính sách pháp luật liên quan tới trẻ em.

Hội đã thực hiện góp ý 09 văn bản chính sách pháp luật về các nội dung khác nhau có liên quan đến trẻ em trong đó 07 văn bản luật, nghị định như: Luật đất đai; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Bộ luật Tố tụng Hình sự; Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật Viễn thông, Nghị định hướng dẫn Luật Phòng chống bạo lực gia đình và 02 chương trình, kế hoạch có liên quan đến trẻ em như: Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc

đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam; Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2023.

Với vai trò là tổ chức có trách nhiệm kết nối, thu thập thông tin, kiến nghị của các tổ chức xã hội và của trẻ em chuyển đến các cơ quan nhà nước để góp ý, tư vấn cho việc xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật về quyền trẻ em; Hội đã tổ chức các hoạt động nhằm tham vấn ý kiến trẻ em và các tổ chức xã hội như: “Diễn đàn các tổ chức xã hội về thực hiện quyền trẻ em theo khuyến nghị của Ủy ban Quyền trẻ em Liên hợp quốc năm 2022” – tháng 3/2023; tham vấn ý kiến trẻ em về một số nội dung có liên quan tới trẻ em trong dự thảo Luật Đất đai – tháng 3/2023; khảo sát ý kiến của các cơ sở Hội tại địa phương về các nội dung từ Chương I – Chương VII của Bộ luật Tố tụng hình sự - tháng 8/2023; tham vấn ý kiến trẻ em về dự thảo Bình luận chung số 26 của Ủy ban quyền trẻ em của Liên Hợp quốc về việc thực hiện Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em – tháng 5/2023;...

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tổ chức tham vấn 510 trẻ em tại các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Trà Vinh về các vấn đề liên quan đến trẻ em như biến đổi khí hậu, một số nội dung có liên quan tới trẻ em trong dự thảo Luật Đất đai, đồ uống có đường và thuốc lá mới.

Hội đã tiến hành khảo sát nghiên cứu về “Thực trạng cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em của các cơ sở cung ứng ngoài công lập tại Hòa Bình và Hà Nội”, báo cáo khảo sát đã chỉ ra một số mặt hạn chế và đưa ra kiến nghị để quản lý và thúc đẩy sự tham gia cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em của các cơ sở ngoài công lập. Báo cáo hiện đã được công khai trên trang thông tin chính thức của Hội.

### *1.2. Tham gia giám sát bảo vệ quyền trẻ em.*

Trong năm 2023, Hội đã được mời tham gia 4 cuộc đi giám sát về việc thực hiện quyền trẻ em theo quy định của pháp luật do các đơn vị mời. Cụ thể:

Chủ tịch Hội đã tham gia Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hoá - Giáo dục của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em mồ côi tại Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua Giám sát cho thấy, các cấp, các ngành đã nghiêm túc triển khai thực hiện chính sách pháp luật, đạt nhiều kết quả, đồng thời đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp và kiến nghị, đề xuất. Một số ý kiến đóng góp đối với dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đã được đưa ra bao gồm: cần đánh giá thực hiện chế độ đối với cá

nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc trẻ mồ côi như vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm, ...; nhân rộng các giải pháp truyền thông, không chỉ đóng góp nguồn lực mà dành quan tâm, động viên, hỗ trợ về tinh thần; kiến nghị với các cơ quan của Quốc hội chú trọng xem xét những vấn đề liên quan đến trẻ em trong đó có trẻ mồ côi trong quá trình thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh như tinh thần của Nghị quyết 121/2020/QH14 của Quốc hội; đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan cần có các chương trình hoạt động chăm sóc toàn diện trẻ mồ côi cả về vật chất và tinh thần; tạo điều kiện để chương trình Mẹ đỡ đầu của Hội LHPN Việt Nam được nhân rộng và bền vững; ưu tiên trẻ mồ côi khi vận động được nguồn lực hỗ trợ trẻ em.

Bên cạnh đó, Hội cũng được mời tham gia 03 Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Trẻ em, thực hiện quyền trẻ em năm 2023 tại tỉnh Hà Tĩnh, Cao Bằng, Ninh Bình, do các đơn vị chủ trì như Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội đồng Đội TW chủ trì.

*1.3. Phát biểu chính kiến và kiến nghị của Hội đối với các cơ quan nhà nước có liên quan về các vấn đề về trẻ em và việc vi phạm pháp luật về trẻ em.*

Năm 2023, Hội đã phát biểu chính kiến 31 vụ vi phạm quyền trẻ em trên các phương tiện truyền thông và thông qua văn bản gửi các cơ quan liên quan; trong đó đã tư vấn 12 vụ trong đó có 6 vụ tranh chấp nuôi con sau ly hôn, bắt con không cho thăm, 02 vụ bạo hành trong gia đình, 4 vụ tư vấn khác. Đồng thời đã cử luật sư là ủy viên BCH và hội viên của Hội phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ 11 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại; tham gia bảo vệ trẻ em tại tòa với gần 20 vụ ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Hà Nội. Trong số đó, một số trường hợp ca đã có những kết quả tích cực như trường hợp “*cha đẻ bị tố cáo hiếp dâm 2 con gái ở Quán Toan, Hải Phòng*”: sau khi Hội có công văn phát biểu chính kiến, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ lên Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục xử lý vụ án; hỗ trợ cho trẻ em vi phạm pháp luật tại Thanh Oai, Hà Nội: Hội đã cử Luật sư tham gia hỗ trợ cho trường hợp trẻ em vi phạm pháp luật có bản án xử lý hình sự với tội danh “*Cướp giật tài sản*” là 18 tháng tù giam. Sau khi hỗ trợ trẻ trong phiên phúc thẩm, kết quả vụ án giảm mức phạt so với đề nghị của Viện kiểm sát 06 tháng tù. Tham gia bảo vệ cho trường hợp 01 em ở Long An bị dụ dỗ đến Đồng Nai và sau đó bị xâm hại tình dục, Hội đã có văn bản và cử 02 luật sư tham gia hỗ trợ từ giai đoạn điều tra, trong quá trình điều tra thấy có dấu hiệu tiêu cực

bao che, Hội đã quyết liệt can thiệp, kết quả đối tượng vi phạm bị xử 10 năm tù và bồi thường cho gia đình em bị xâm hại 50 triệu đồng.

Một số Hội địa phương cũng phối hợp với các đơn vị liên quan để tham gia trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền trẻ em như Gia Lai đã phối hợp với Đoàn TNCS HCM, Trung tâm trợ giúp pháp lý – Sở Tư pháp tỉnh trợ giúp cho 5 trường hợp trẻ em bị xâm hại và hỗ trợ sinh kế cho gia đình các em; Quảng Trị phối hợp với Tòa án tham gia xử lý các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em

## ***2. Kết quả truyền thông nâng cao nhận thức về quyền và bảo vệ quyền trẻ em***

Công tác truyền thông của Hội về hoạt động Hội cũng đã được thúc đẩy mạnh đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập và Đại hội lần thứ IV. Năm 2023, trang Website Treemviet.vn đã được điều chỉnh về giao diện và đăng tải cập nhật 246 bài viết, thông tin giới thiệu về tổ chức Hội và hoạt động của Hội, đặc biệt là có chuyên mục tiếng Anh để tăng cường kênh thông tin, giới thiệu về hoạt động của Hội với các đối tác quốc tế.

Tạp chí điện tử treemvietnam.net.vn đã đăng tải 160 tin/bài về hoạt động của Hội, và các Hội/Chi hội địa phương; khoảng 20 bài trên 2 số in tháng 6 và chuẩn bị xuất bản tháng 12/2023.

Bên cạnh đó, Hội cũng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, của trẻ em về quyền trẻ em và bảo vệ quyền trẻ em.

Hội đã tổng hợp và xuất bản tài liệu tham khảo về Khuyến nghị của Ủy ban Quyền trẻ em của LHQ về thực hiện Công ước LHQ về quyền trẻ em. Đồng thời xây dựng phim hoạt hình truyền thông về phòng chống phân biệt đối xử với trẻ khuyết tật; phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Tại Hà Nội, Chi hội Luật sư vì quyền trẻ em, thuộc Hội đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho gần 2.000 trẻ em về chủ đề sử dụng mạng an toàn, văn minh vào tháng 2/2023. Và trong tháng 12/2023, Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền pháp luật về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho 2.500 trẻ em và 300 cha mẹ, người chăm sóc trẻ tại Hòa Bình.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phát động với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”. Hội đã xây dựng

kế hoạch triển khai và hướng dẫn; tổ chức các hội thành viên ở địa phương triển khai nhiều hoạt động truyền thông bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở hầu hết các địa phương có tổ chức hội và đã mang lại hiệu quả như Hội tỉnh Bình Định tổ chức giao lưu tìm hiểu về quyền trẻ em cho trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ ở cơ sở bảo trợ xã hội và cung cấp cho các em các kiến thức và kỹ năng bảo vệ bản thân; Hội tỉnh Kon Tum đã tổ chức thành công Hội nghị biểu dương 100 trẻ em tiêu biểu năm 2023; Hội tỉnh Bình Định đã lồng ghép truyền thông về chăm sóc sức khỏe răng miện cho hơn 1000 học sinh thông qua các chương trình trao tặng học bổng, hiện vật và chương trình khám bệnh nhân đạo đối với trẻ em.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, và một số tỉnh phía Nam như Đồng Tháp, Bến Tre .... Hội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ trẻ em như: pháp luật về phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Phối hợp với Chi hội Luật sư và CLB Luật sư, Luật gia và Hội thẩm nhân dân thực hiện hơn 30 “Phiên tòa giả định” có trên 20 ngàn người tham gia, gồm: cán bộ chăm sóc trẻ em, phụ huynh, học sinh. Triển khai gần 20 cuộc truyền thông về Luật trẻ em, kỹ năng phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em, bạo lực gia đình, bạo lực học đường cho học sinh tại các trường học với 6 ngàn trẻ em và 400 người lớn tham dự.

Cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” được phát động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 và kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, với thông điệp, mong muốn trẻ em dù ở bất cứ nơi đâu đều được sống trong những mái nhà hạnh phúc, ấm áp, đầy đủ điều kiện sống và phát triển; đã tạo ra sân chơi bổ ích, lý thú cho các em nhỏ, giúp các em phát huy trí tưởng tượng, sáng tạo, thể hiện sự sẻ chia với những bạn nhỏ khó khăn, mồ côi, trẻ em miền núi, mong được sống trong những ngôi nhà kiên cố, yên ấm. Sau hơn một tháng phát động (từ 24/4 - 31/5/2023), Ban Tổ chức đã nhận được hơn 13.000 tác phẩm của hơn 10.000 thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc. Từ đó, Ban Giám khảo đã chọn ra 1.511 tác phẩm vào vòng chung khảo và tiến hành chọn 226 tác phẩm xuất sắc nhất.

Cuộc thi “Chữ đẹp tuổi thơ” lần thứ nhất Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 80.000 bài dự thi, hơn 60.000 video, gần 200.000 hình ảnh bài viết của thí sinh ở 45 tỉnh/thành phố gửi về hưởng ứng cuộc thi. Ước chừng cuộc thi đã tiếp cận được hơn 3,2 triệu người, thu hút sự tham gia, phối hợp triển khai của các Sở GD-ĐT,

phòng GD-ĐT, hệ thống các trường tiểu học trên toàn quốc. Tổng số giải thưởng Cuộc thi lên tới 650 giải, với giá trị giải thưởng lên tới gần 300 triệu đồng.

Hội cũng tăng cường các mối liên hệ, kết hợp với các đơn vị khác, doanh nghiệp. cá nhân để cùng phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền trẻ em, kết hợp với các hoạt động trao quà, học bổng cho trẻ em nhân dịp Trung thu và năm học mới.

### ***3. Kết quả thực hiện chương trình an sinh xã hội đối với trẻ em***

Nhằm góp phần thúc đẩy việc thực hiện quyền được cấp sách tới trường của trẻ em Việt Nam, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các cơ sở Hội tại địa phương đã huy động từ các đối tác, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để trao học bổng và quà tặng cho gần 15.000 trẻ trong đó: 200 suất học bổng trị giá 5.000.000đ/suất dành tặng cho trẻ em tại An Giang, Tây Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Nghệ An, Điện Biên, Kon Tum trong chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”; 300 suất học bổng và quà tặng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua Quỹ vì người nghèo trao tặng cho trẻ em tại các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái; 180 suất học bổng trị giá 1.500.000 của doanh nghiệp Hanwha Life dành cho trẻ em tại Huế và Tp. Hồ Chí Minh; 200 suất học bổng trao tặng cho trẻ em tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị nhân chương trình “Thắp sáng những ước mơ lần thứ VII”;...

Dịp tết nguyên đán Quý Mão 2023, được sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Quỹ Thiện Tâm, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tổ chức chương trình trao quà tết cho 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và trẻ em tỉnh Bắc Kạn trị giá 200 triệu đồng;

Đại diện lãnh đạo Hội tham gia đoàn công tác số 15 của Quân chủng Hải quân; Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em - Bộ Quốc phòng thăm và tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn ĐK -1.

Hội phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Công thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương và Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam triển khai Chiến dịch quyên góp gây quỹ “*Đồng hành cùng trẻ em nghèo, khuyết tật*” để chăm lo hỗ trợ trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Tại phía Nam, Hội đi thăm và tặng quà tết, thẻ BHYT cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Thuận và một số mái ấm, nhà mở

tại TP Hồ Chí Minh. Tổng số tiền hơn 100 triệu đồng tiền mặt và quà. Hội triển khai chương trình “Bảo vệ trẻ em có nguy cơ bỏ học, trao hơn 325 suất học bổng cho học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học tại huyện Lấp Vò, Đồng Tháp; Phan Thiết, Đồng Nai, Kon Tum, Bến Tre, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Long An, Trà Vinh, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh tổng trị giá 375 triệu đồng. Tiếp tục thực hiện chương trình “Trao yêu thương - Tiếp sức đến trường” hỗ trợ học tập cho 42 học sinh mồ côi vì Covid -19 trong niên học 2023 - 2024 tổng số tiền 126.000.000 đồng và quà là hơn 10 triệu đồng. Tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương” đã vận động 252.000.000 đồng.

Tổng kinh phí năm 2023 dành cho lĩnh vực trẻ em của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam là: 3.570.000.000đ (Ba tỷ năm trăm bảy mươi triệu đồng) huy động từ sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

#### ***4. Về phát triển tổ chức và nâng cao năng lực***

Năm 2023, Hội đã vận động thành lập 02 Hội cấp tỉnh trên cơ sở bổ sung nhiệm vụ cho tổ chức xã hội (Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ người khuyết tật, Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Yên Bái; Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Kạn), 03 Chi hội (Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em cơ sở giáo dục hòa nhập Ngôi sao nhỏ tại tỉnh Quảng Ninh, Chi hội urom mầm ước mơ tại TPHCM).

Trong năm qua, nguồn lực của Hội để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm tiếp tục được huy động thông qua các dự án hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế làm về trẻ em. Hội tiếp tục duy trì đối tác quốc tế như SC, ChildFund, TFCF, Unicef... để triển khai các dự án tập trung trong lĩnh vực nâng cao năng lực cho cơ sở Hội và mạng lưới Hội ở địa phương, truyền thông cộng đồng cho cha mẹ và trẻ em, thúc đẩy sự tham gia của trẻ em tại địa phương...

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục phối hợp với Cục Trẻ em - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ Hội tại địa phương và mạng lưới bảo vệ quyền trẻ em với gần 100 đại biểu tham dự tại Hà Nội và Đà Nẵng. Đây cũng là nguồn nhân lực quan trọng để thực hiện nhiệm vụ và công tác trẻ em tại cơ sở. Gần 100 cán bộ các Hội địa phương cấp tỉnh, huyện, xã tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Điện Biên, Yên Bái, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế,... đã được tập huấn về các nội dung như: Chiến lược của Hội BVQTEVN giai đoạn 2023-2035;



Những điểm mới trong Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022; Các quy định pháp luật mới về bảo vệ trẻ em; Nghị định về bảo mật thông tin; Đề án Chăm sóc sức khỏe tâm thần; bên cạnh đó Văn phòng Hội phía Nam còn hỗ trợ cho Hội Tỉnh Bình Thuận tổ chức tập huấn cho 50 cán bộ cơ sở cấp huyện về vai trò, nhiệm vụ của Hội Bảo vệ quyền trẻ em, kỹ năng tư vấn, kỹ năng giám sát và kỹ năng vận động nguồn lực.

### ***5. Về Hợp tác quốc tế***

Trong năm qua, Hội cũng đã tăng cường thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Đối ngoại Trung ương.

Hội đã củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực trẻ em, đảm bảo triển khai hiệu quả kế hoạch đề ra năm 2023 với các đối tác: Save the Children, ChildFund, CRC Asia, ECPAT, JIFF, UNICEF, TFCF... Thông qua các hoạt động: Tham gia xây dựng kế hoạch triển khai các khuyến nghị của Ủy ban quyền trẻ em của Liên hợp quốc đối với Việt Nam, Sáng kiến của trẻ em về phòng chống bạo lực với trẻ em khuyết tật, Dẫn đầu các tổ chức xã hội thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban quyền trẻ em của Liên hợp quốc, ...

Hội cũng tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại do các Bộ ngành tổ chức và la đồng Chủ tịch nhóm công tác về quyền trẻ em, góp phần thúc đẩy thực hiện và giám sát các nhóm quyền của trẻ em. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả vai trò Đồng chủ trì Nhóm công tác về quyền trẻ em trong đó có nhiều thành viên là các tổ chức quốc tế làm việc về trẻ em. Tham gia các hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm của quốc tế trong các vấn đề hiện nay của trẻ em như bảo vệ trẻ em trên mạng internet, trẻ em với biến đổi khí hậu, huy động nguồn lực để thực hiện hoạt động về trẻ em trong bối cảnh mới... do các đối tác quốc tế tổ chức.

Được sự hỗ trợ của Liên minh quyền trẻ em Châu Á, và sự chỉ đạo sát sao của Ban Đối ngoại Trung ương và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã cử đoàn công tác bao gồm 01 người lớn và 02 trẻ em đi Phi-lip-pin tham dự cuộc Gặp gỡ trẻ em cấp khu vực từ ngày 16-21/8/2023. Tại đây, trẻ em được tham gia các hoạt động trò chơi, hát, múa, ... và chia sẻ về văn hóa và ẩm thực của Việt Nam với các bạn bè thuộc các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, tạo ấn tượng tốt đẹp với các đoàn khác thông qua các hoạt động giao lưu và khuấy động không khí. Trẻ em đoàn Việt Nam đã đưa ra ý tưởng về việc bản thân trẻ có thể tham gia các hoạt động truyền thông

nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em tại địa phương và được các nước thành viên thuộc Liên minh quyền trẻ em Châu Á đánh giá cao về ý tưởng và sự chủ động của các em.

### ***6. Phối hợp liên ngành trong triển khai, thực hiện các chính sách, chương trình, đề án bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề của trẻ em***

Trong năm 2023, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tiến hành đánh giá Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp 5 năm từ 2017 đến 2022. Tại Đại hội Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV, Hội đã ký tiếp Chương trình phối hợp 3 bên về công tác bảo vệ quyền trẻ em giai đoạn 2023-2028.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tích cực phối hợp cùng Cục Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 7 với sự tham gia của hơn 250 trẻ em.

Hội cũng đã chỉ đạo các Hội địa phương xây dựng kế hoạch năm bám sát trách nhiệm của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam được quy định tại khoản 4, Điều 92, Luật trẻ em; Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia về trẻ em năm 2023; Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2023 trong đó tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về Luật trẻ em, Công ước quốc tế về quyền trẻ em, đảm bảo an toàn, lành mạnh cho trẻ em, bảo vệ trẻ em trước tình trạng trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại; vận động nguồn lực để hỗ trợ học bổng, phối hợp thực hiện các công trình phúc lợi cho trẻ em vùng xây dựng nông thôn mới, trợ cấp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số; tích cực tham gia đóng góp ý kiến về các văn bản, chính sách pháp luật có liên quan đến trẻ em; thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của trẻ em vào các hoạt động do trẻ em khởi xướng và lãnh đạo thông qua mô hình câu lạc bộ quyền trẻ em;...

### ***7. Kết quả triển khai các dự án:***

Các dự án vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động theo kế hoạch và cam kết với Nhà tài trợ, đảm bảo hiệu quả sâu rộng và chất lượng trong các hoạt động dự án do Hội triển khai. Các dự án chính mà Hội đã triển khai trong năm 2023 bao gồm:

- Dự án “Tăng cường năng lực của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam về bảo vệ trẻ em” do ChildFund Việt Nam tài trợ: Tiến hành khảo sát và tổ chức Hội

thảo chia sẻ kết quả khảo sát “Thực trạng việc cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em ngoài công lập”; tập huấn nâng cao năng lực cho luật sư, cán bộ cơ sở Hội về bảo vệ trẻ em và lập kế hoạch - báo cáo - giám sát việc thực hiện mục tiêu chiến lược về bảo vệ trẻ em của Hội.

- Dự án “Tur vấn và hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” do Quỹ hỗ trợ gia đình và trẻ em Đài Loan (TFCF) tài trợ: Triển khai chương trình hỗ trợ y tế và dinh dưỡng cho trẻ em tại Ba Vì, số trẻ em được tư vấn và hỗ trợ chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Ba Vì, Hà Nội đã có hơn 400 trẻ em được khám và 100 trẻ được hỗ trợ gói dinh dưỡng.

- Dự án “Phòng chống bạo lực, xâm hại và phân biệt đối xử với trẻ khuyết tật” do tổ chức Cứu trợ trẻ em tài trợ: đã hỗ trợ cho trẻ em tại Đà Nẵng triển khai sáng kiến về tổ chức sự kiện “Vòng tay kết nối” tại trường THCS Trung Vương, Đà Nẵng nhằm truyền tải thông điệp phòng chống phân biệt đối xử với trẻ khuyết tật; tiếp tục tổ chức triển khai hợp phần về chương trình Kỷ luật tích cực cho các Hướng dẫn viên và 1.326 cha mẹ; hỗ trợ Diễn đàn trẻ em tại quận Hai Bà Trưng và Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 7.

- Dự án “Nâng cao nhận thức và hiểu biết của cộng đồng, hỗ trợ pháp lý và đại diện bào chữa, tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhóm yếu thế, dễ tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em phù hợp với Hiến pháp 2013 và các văn bản pháp luật có liên quan” do Quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp (Quỹ JIFF) tại Hà Nội và Hòa Bình trong đó tập trung vào nâng cao nhận thức của học sinh trong trường học và cha mẹ/người chăm sóc trẻ tại cộng đồng về quy định pháp luật quyền trẻ em.

### ***8. Hoạt động của các chi hội và đơn vị sự nghiệp trực thuộc***

Do ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid -19, các đơn vị đang từng bước khắc phục, ổn định về tổ chức và nói lại các hoạt động như: Trung tâm Trẻ em và Phát triển, Trung tâm Hướng nghiệp và tiếp sức trẻ học hòa nhập, Trung tâm phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ khuyết tật trí tuệ. Các chi hội hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, can thiệp trẻ tự kỷ tại Hưng Yên, Phú Thọ, Hà Nội đã giúp hơn 100 trẻ hoà nhập.

Chi hội Luật sư vì quyền trẻ em đã thực hiện tốt nhiệm vụ Thường trực Hội giao, phối hợp với các cơ quan điều tra, tham gia hỗ trợ bảo vệ 09 ca vi phạm quyền trẻ em. Tạp chí Trẻ em Việt Nam, tuy mới thành lập (từ tháng 6/2022),

ngoài nhiệm vụ chuyên môn theo quy định, Tạp chí đã chủ động, có nhiều sáng kiến triển khai một số hoạt động mang lại hiệu quả tích cực: Vận động một số đơn vị, doanh nghiệp phối hợp tổ chức hoạt động an sinh xã hội dành cho trẻ em. Trong dịp tết nguyên đán Quý Mão 2023, Tạp chí trẻ em Việt Nam và Tập đoàn Bitexco tổ chức Chương trình “Chia sẻ và lan tỏa yêu thương”, trao tặng 1000 suất quà tết cho trẻ em nghèo của Hà Nội và một số bệnh viện thuộc các huyện: Ba Vì, Thanh Trì, Sóc Sơn, gồm các bệnh viện: Phục hồi chức năng Hà Nội, Phụ sản Hà Nội, Phụ sản Trung ương, Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội. Tổng trị giá 1 tỷ đồng.

### ***9. Kết quả hoạt động của các hội thành viên***

Mặc dù công tác vận động nguồn lực còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được Cấp uỷ đảng, chính quyền và xã hội các địa phương đặc biệt quan tâm, vì vậy các hội địa phương triển khai được nhiều chương trình an sinh xã hội đối với trẻ em đảm bảo quyền được phát triển, hỗ trợ được nhiều trẻ em và đã kết hợp lồng ghép công tác truyền thông trong các chương trình để bảo vệ trẻ em có hiệu quả. Một số hội địa phương có thế mạnh, kinh nghiệm trong vận động nguồn lực tại chỗ và Dự án quốc tế nên việc triển khai các hoạt động hỗ trợ, bảo vệ trẻ em ở địa phương có nhiều thuận lợi, số trẻ em được thụ hưởng tăng dần theo các năm điển hình như các hội tỉnh, thành phố: TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, Bắc Giang, Cần Thơ, Bến Tre, Tây Ninh, Bình Định, Điện Biên, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hoá, Đắk Lắk và Liên Chi hội Quảng Ninh. Cụ thể, riêng kinh phí vận động dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo báo cáo nhanh của các hội địa phương gồm: Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Trà Vinh, Thái Nguyên, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Trị, Thái Bình, Đắk Lắk, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Thanh Hóa, Cao Bằng đã vận động trên 35 tỷ, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Hỗ trợ cho hơn 40 ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, một số Hội địa phương còn khó khăn về công tác tổ chức và vận động nguồn lực cho hoạt động của Hội như: Bắc Ninh, Hải Phòng, Cao Bằng, Gia Lai, Bạc Liêu, Bình Thuận và Yên Bái.

Tuy nhiên, một số hội địa phương hiện nay chỉ tập trung, chú ý đến hoạt động bảo trợ mà ít quan tâm, đầu tư đến nhiệm vụ bảo vệ quyền trẻ em đã được giao, bổ sung trong Điều lệ của hội; năng lực chuyên môn về bảo vệ trẻ em của đa số cán bộ chuyên trách của các hội địa phương còn thiếu. Vì vậy, khi có đơn thư của người dân gửi đến hoặc vụ việc liên quan đến quyền trẻ em xảy ra cần

phát biểu chính kiến thì cán bộ hội còn lúng túng, chưa nắm được kỹ năng, phương pháp và quy trình đề giải quyết.

### **Đánh giá chung**

Đại hội Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức thành công với 68 Ủy viên BCH, đây là nguồn lực quan trọng để góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển Hội đã được ban hành trong năm 2023. Nghị quyết Đại hội lần thứ IV cũng đã tập trung đưa ra chỉ tiêu cụ thể đến năm 2028, góp phần định hướng các hoạt động của Hội và tổ chức Hội tại địa phương, thực hiện hiệu quả hơn nữa trách nhiệm của Hội được giao tại Điều 92, Luật Trẻ em năm 2016 tập trung vào thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em, phát huy vai trò là tổ chức kết nối, thu thập thông tin, kiến nghị của các tổ chức xã hội và của trẻ em chuyển đến các cơ quan nhà nước để góp ý, tư vấn cho việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về quyền trẻ em. Đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát biểu chính kiến, bảo vệ trẻ em bị bạo lực, xâm hại trong và ngoài tổ tụng.

Hội cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan nhà nước cấp Trung ương và địa phương, các tổ chức xã hội trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền trẻ em, thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong các vấn đề có liên quan tới trẻ, mong muốn hỗ trợ giảm thiểu các tình trạng bạo lực, xâm hại đối với trẻ em Việt Nam.

Mặc dù không được hỗ trợ về mặt kinh phí, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã chủ động huy động nguồn lực cộng đồng trong việc thực hiện các hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện pháp luật; truyền thông về quyền trẻ em, việc thực hiện quyền trẻ em nói chung và quyền của nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng lồng ghép vào hoạt động trao học bổng trực tiếp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhằm hỗ trợ một phần kinh phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện quyền được cấp sách tới trường.

Trong công tác hội nhập và hợp tác quốc tế về quyền trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam luôn tuân thủ sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho trẻ em Việt Nam tham gia các hoạt động quốc tế, giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam đến với bạn bè trong khu vực.

### **Hạn chế và nguyên nhân**

Do số tỉnh, thành phố có tổ chức Hội hoặc ghép nhiệm vụ “bảo vệ quyền trẻ em” còn hạn chế; thiếu nguồn lực về nhân lực, tài lực và các điều kiện để hoạt

động, các hoạt động của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chưa được phổ biến trên phạm vi rộng khắp cả nước.

Việc tổ chức lấy ý kiến trẻ em đóng góp vào dự thảo chính sách pháp luật còn hạn chế do thiếu nguồn kinh phí và nhân lực để thực hiện. Báo cáo thu thập thông tin, ý kiến của các tổ chức xã hội, trẻ em đã được Hội thực hiện và gửi tới cơ quan nhà nước tuy nhiên hiện nay chưa có văn bản pháp luật quy định về cơ chế phản hồi của các cơ quan sau khi nhận được văn bản, báo cáo từ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Thủ tục phê duyệt tiếp nhận viện trợ quốc tế theo Nghị định 80/2020/NĐ-CP và tổ chức các hội nghị, hội thảo có yếu tố quốc tế theo Quyết định 06/2020/QĐ-TTg hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, thời gian phản hồi kéo dài, chưa có các khóa tập huấn, hướng dẫn cụ thể.

Việc thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em ở địa phương còn gặp khó khăn, việc thiếu cán bộ chủ chốt có kinh nghiệm trong lĩnh vực trẻ em tại nhiều Hội địa phương; công tác phát triển hội viên chưa được các địa phương quan tâm tập trung; chưa đủ nguồn nhân lực ở địa phương để xử lý, tư vấn kịp thời và thu thập thông tin nhanh chóng về các vụ việc vi phạm quyền trẻ em tại địa phương.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động kết nối giữa hội với các tổ chức xã hội trong nước và quốc tế còn hạn chế; việc thu thập thông tin, kiến nghị của trẻ em và các tổ chức xã hội chưa thực hiện được nhiều do còn thiếu nguồn kinh phí.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam là tổ chức xã hội tuy được giao nhiệm vụ tại Luật Trẻ em và Nghị quyết 121/2021/QH14 của Quốc hội; Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ,... nhưng không có sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách của Nhà nước. Chi phí về trụ sở làm việc và cán bộ chuyên trách đều phải chi trả từ hoạt động của dự án và sự đóng góp tự nguyện của cá nhân, các nhà hảo tâm, các chuyên gia... do đó Hội còn gặp khó khăn trong vận động nguồn lực để vận hành bộ máy hành chính và thuê trụ sở làm việc.

## **II. Kế hoạch năm 2024**

Năm 2024 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần IV, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các Hội địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chiến lược của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam giai đoạn 2023-2035 với tinh thần “Đoàn kết, Đổi mới, Hội nhập, Cống hiến vì sự phát triển toàn diện và bảo đảm quyền trẻ em”, cụ thể:

## **1. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật**

***1.1. Tổ chức việc kết nối, thu thập thông tin, kiến nghị của các tổ chức xã hội và của trẻ em chuyển đến các cơ quan nhà nước để góp ý, tư vấn cho việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về quyền trẻ em.***

Tổ chức các hoạt động để kết nối, thu thập thông tin, kiến nghị của các tổ chức xã hội và của trẻ em, đảm bảo đóng góp ý kiến vào 100% các dự thảo văn bản, chính sách pháp luật có liên quan đến trẻ em được cơ quan soạn thảo gửi lấy ý kiến cụ thể một số văn bản như Luật Nhà giáo, Luật Học tập suốt đời, Luật Tư pháp cho người chưa thành niên, Luật An toàn giao thông đường bộ và một số văn bản, chính sách pháp luật khác... Những ý kiến thu thập sẽ được Hội tổng hợp để chuyển đến các cơ quan nhà nước để góp ý, tư vấn cho việc xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật về quyền trẻ em

Tổ chức Diễn đàn thường niên các tổ chức xã hội về trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam và các hội thảo chuyên đề về công tác trẻ em nhằm đáp ứng tình hình mới.

### ***1.2. Tham gia giám sát bảo vệ quyền trẻ em.***

Đề xuất với Ủy ban MTTQVN tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Tiếp tục tham gia giám sát công tác bảo vệ trẻ em do các đơn vị mời;

Giám sát việc thực hiện quyền trẻ em thông qua các phương tiện truyền thông và qua đơn thư, phản ánh của cơ sở Hội tại địa phương và qua người dân.

Tổ chức giám sát hoạt động của 3-5 cơ sở Hội tại địa phương, Chi hội, đơn vị, trung tâm trực thuộc về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV và công tác bảo vệ quyền trẻ em.

***1.3. Phát biểu chính kiến và kiến nghị của Hội đối với các cơ quan nhà nước có liên quan về các vấn đề về trẻ em và việc vi phạm pháp luật về trẻ em.***

Phát biểu chính kiến kịp thời về các hành vi, trường hợp vi phạm quyền trẻ em khi tiếp nhận được thông tin vụ việc từ công dân và trên các phương tiện truyền thông.

Phát biểu chính kiến và kiến nghị, góp ý các văn bản, chính sách pháp luật có liên quan tới trẻ em bằng văn bản hoặc tại các hội nghị, hội thảo, diễn đàn về các chuyên đề liên quan tới trẻ em.

## **2. Công tác phát triển tổ chức, nâng cao năng lực**

Tiếp tục vận động, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về tổ chức Hội Bảo vệ quyền trẻ em là tổ chức được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Xây dựng ban hành hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội, quy chế làm việc Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban Kiểm tra; chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức giúp việc của Hội. Kiện toàn duy trì hoạt động của mạng bảo vệ quyền trẻ em.

Nghiên cứu xây dựng chương trình phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các bên liên quan để tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Tiếp tục vận động các địa phương phát triển tổ chức Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam theo hướng kết hợp với các Hội cùng chung tôn chỉ, mục đích trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ, song song với việc phát triển hội viên. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình luật sư bảo vệ trẻ em.

Tăng cường, đổi mới và đa dạng hóa công tác vận động nguồn lực, phối hợp với các cơ quan, tổ chức để nâng cao năng lực cho cán bộ hội và mạng lưới xã hội về kỹ năng vận động nguồn lực và các kỹ năng khác để tham gia bảo vệ trẻ em về bảo vệ trẻ em.

Tham gia triển khai thực hiện các Chương trình, đề án liên quan đến quyền trẻ em theo nhiệm vụ được giao tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục làm việc với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan để lồng ghép thực hiện chương trình hướng dẫn cha mẹ thực hành phương pháp giáo dục phi bạo lực, góp phần xây dựng văn hóa ứng xử trong gia đình và bảo vệ quyền trẻ em từ gia đình.

Hoàn thiện và triển khai chương trình phối hợp giữa Hội với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội LHPN Việt Nam trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em giai đoạn 2023 - 2028.

Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các trung tâm trực thuộc và việc thực hiện nghĩa vụ đối với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; rà soát hiệu quả



hoạt động của các Chi hội trực thuộc Hội; xem xét đề giải thể, xóa tên đối với các Chi hội không có hoạt động, hoạt động kém hiệu quả hoặc không báo cáo đầy đủ theo quy định.

### **3. Công tác truyền thông**

Tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức về quyền và thúc đẩy hành động về bảo vệ quyền trẻ em trên các phương tiện truyền thông của tổ chức Hội các cấp (Website, tạp chí trẻ em Việt Nam, mạng xã hội và các sản phẩm truyền thông); cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền chính sách, chủ trương về công tác bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam.

Xây dựng và phát hành các tài liệu truyền thông về quyền trẻ em thân thiện với trẻ em, dễ tiếp cận như: video clip, tờ rơi, sổ tay, sách để trẻ em dễ tiếp cận về các chủ đề như quyền trẻ em; chăm sóc dinh dưỡng trẻ em; bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực và xâm hại; phát hành 2 tạp chí in (tháng 6 và tháng 12) trong đó tập trung đưa tin bài về hoạt động Hội, các Hội/Chi hội địa phương và thông tin đời sống trẻ em.

Tổ chức các buổi truyền thông, buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, giao lưu trực tiếp và trực tuyến... theo chủ đề liên quan tại trường học và cộng đồng về quyền trẻ em và phòng chống bạo lực trẻ em, phân biệt đối xử với trẻ em đặc biệt là trẻ em khuyết tật, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em và sức khỏe sinh sản vị thành niên, trẻ em với biến đổi khí hậu, sức khỏe tâm thần của trẻ em...

Mở rộng mô hình tuyên truyền pháp luật về bảo vệ trẻ em thông qua “Phiên toà giả định”, sân khấu hóa tiểu phẩm, tổ chức tọa đàm trong các buổi tuyên truyền pháp luật tại khu dân cư, hội chợ...

Tổ chức tập huấn cho trẻ em và hỗ trợ trẻ em triển khai sáng kiến để góp phần tham gia giải quyết các vấn đề mà trẻ em quan tâm và liên quan trực tiếp đến các em.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 theo chủ đề do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát động

Tổ chức một số sự kiện tiêu biểu thúc đẩy sự tham gia của trẻ em và cộng đồng trong bảo vệ quyền trẻ em như phát động sự kiện Top 100 trẻ em tiêu biểu (tháng 1/2024); Cuộc thi vẽ tranh Ngôi nhà mơ ước (tháng 3-tháng 6); Thi tìm

hiểu quyền trẻ em (tháng 6/2024); cuộc thi Chữ đẹp tuổi thơ lần 2 (tháng 8 – tháng 11/2024); Tôn vinh ngày nhà giáo (tháng 10/2024); Công hiến Vì trẻ em (tháng 6-tháng 12/2024)...

#### **4. Công tác hợp tác quốc tế**

Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế làm việc về bảo vệ quyền trẻ em hướng tới tìm kiếm đối tác chiến lược về thực hiện và bảo vệ quyền trẻ em.

Cập nhật hồ sơ giới thiệu về Hội để làm việc với các đối tác trong nước và quốc tế.

Duy trì và củng cố quan hệ hợp tác hiệu quả với các đối tác trong nước và khu vực đã có về các vấn đề liên quan tới trẻ em. Đồng thời tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ với một số đối tác mới trong nước và quốc tế hoạt động liên quan tới lĩnh vực trẻ em.

Tham gia các lớp tập huấn đối ngoại, hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế về vấn đề liên quan tới trẻ em do các tổ chức trong nước và quốc tế tổ chức.

Tiếp tục thực hiện trách nhiệm vai trò Đồng chủ tịch Nhóm Công tác về quyền trẻ em (CRWG) góp phần thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam.

Xây dựng các đề xuất dự án để tìm kiếm nguồn hỗ trợ kinh phí của các tổ chức, đối tác quốc tế trong và ngoài nước như Unicef, ChildFund Hàn Quốc, Hanwha Hàn Quốc...

#### **5. Công tác triển khai các chương trình, dự án**

Tăng cường xây dựng đề án, dự án hỗ trợ, bảo vệ trẻ em theo định hướng của ngành lao động – thương binh và xã hội trong Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 tập trung vào một số nội dung như sức khỏe tâm thần của trẻ, hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, bảo vệ trẻ em khỏi tai nạn thương tích đặc biệt là đuối nước...

Vận động các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân hỗ trợ học bổng và tặng quà cho trẻ em nhân các sự kiện liên quan tới trẻ em như dịp đầu năm học mới, Trung thu, Tết nguyên đán... để triển khai chương trình nhằm hỗ trợ, trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như Chương trình “Thắp sáng

những ước mơ”; “Tết ấm cho em – Hội chợ Tết 0 đồng”; “Hành trình kết nối yêu thương”.

Tiếp tục thực hiện các dự án đã được phê duyệt và chuẩn bị triển khai các dự án đang xin phê duyệt ngay khi có Quyết định phê duyệt của cơ quan chủ quản đối với các dự án có nguồn hỗ trợ kinh phí từ tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

**Nơi nhận:**

- Văn phòng TW Đảng;
  - Ban Dân vận Trung ương,
  - UBTWMTTQ Việt Nam,
  - Ủy ban Quốc gia về Trẻ em,
  - Bộ LĐTBXH, Cục Trẻ em,
  - Bộ Nội vụ,
  - Hội LHPNVN,
  - TW Đoàn TNCS HCM;
  - Thường trực Hội,
  - Các đơn vị trực thuộc,
  - Lưu VP.
- } Để b/c

**TM. BAN THƯỜNG VỤ**  
**CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Nguyễn Thị Thanh Hòa**